

Top 12 phòng khám trĩ ở đâu hiệu quả nhanh nhất

Đã có lẽ chỉ đang có ai đã từng bị trĩ hành tội thì mới thấu hiểu loại sự khó chịu của loại bệnh dù ko chết người tuy nhiên muôn nghìn đau đớn, đứng không được ở nể xong tuy nhiên người nào hỏi lại ko dám đề cập.

Lề thói ăn phần đông chất béo ít chất xơ chính là nguyên nhân khiến số lượng người bị bệnh trĩ ngày càng nâng cao. Trĩ đều gặp tại người to từ 45 – 65 độ tuổi, đàn ông có khả năng bị hơn phụ nữ. Bệnh sẽ thuyên hạn chế tuy nhiên cũng sẽ bùng phát quay trở lại lúc không thay đổi lề thói ăn uống, hoạt động.

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin cung cấp thông tin của [kham tri o dau](#) bằng phẫu thuật đảm bảo tại Hà Nội. Người có bệnh và người thân sẽ nghiên cứu lựa chọn đi kiểm tra khi phải.

Lúc nào cần đi xét nghiệm bệnh trĩ?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân cần phải đi khám bệnh trĩ nếu như thân thể xuất hiện những biểu hiện nghi ngờ bị mắc bệnh như:

Bị chảy máu nếu đi đại tiện, máu sẽ dính bên trên giấy làm sạch hay lẫn trong phân. Lượng máu chủ yếu hoặc ít có thể phụ thuộc tình huống bệnh.

Đã có đau đớn rất lổ dít nếu như đi đại tiện, cơn đau đớn sẽ kéo dài âm ỉ khi đã đi vệ sinh xong.

Lổ dít có dịch nhầy, ẩm ướt, ngứa ngứa khó chịu.

Đi cầu có cảm giác cục thịt nhỏ thò ra bên ngoài tuy nhiên tự thụt đi đến trong nếu như đi xong. Tình trạng này được liên hệ là sa búi trĩ nội. Lúc bệnh vững mạnh đến thời điểm nặng, búi trĩ sa xuống cần phải lấy tay đẩy lên hay búi bệnh trĩ sẽ luôn trực phía ngoài lổ dít ko đẩy đi tới trong được,

Người mắc bệnh sờ, nhận thấy được cục làm thịt nhỏ ngoài lổ dít đang có kích thước như hạt đỗ cùng với có thể lớn dần theo đã từng mức độ bệnh.

Trĩ lúc ko được chữa trị kịp lúc, kết quả thì sẽ tạo ra số đông hậu quả nghiêm trọng như thiếu máu, virus lổ dít, tắc nghẽn, hoại tử hậu môn,... vì vậy khi đang có triệu chứng của bệnh bạn nên đi [khám bệnh trĩ ở Hà Nội](#) càng sớm càng tốt.

Tính chọn địa chỉ khám trĩ đảm bảo

Địa điểm xét nghiệm bệnh trĩ uy tín đang là hoạt động được số đông người để ý kiếm tìm. Hiện có số đông cơ sở y tế thực thi hạng mục khám cách điều trị dạng bệnh trĩ này. Tuy nhiên, bởi có phần lớn tình trạng quyết định sai cơ sở y tế, chọn những địa điểm kém đảm bảo đã nhận được hiệu quả trị nguy hại phải vô số người lo lắng không biết chọn lựa địa điểm xét nghiệm trĩ nào đảm bảo.

Nhằm chọn lựa được cơ sở khám bệnh trĩ tốt nhất, người có bệnh phải tìm hiểu kỹ lưỡng địa chỉ [chua bệnh trĩ ở hà nội](#) cùng chọn lựa phụ thuộc nêu trên các đặc tính sau:

Lựa chọn địa điểm y tế sinh hoạt sáng tỏ

1 địa điểm y tế xét nghiệm điều trị bệnh trĩ chất lượng phải được các bộ phận chức năng đang có thẩm quyền cấp phép cùng theo dõi sinh hoạt. Bên cạnh đó, thông tin, địa điểm, hạng mục khám chữa trị bệnh cần phải chi tiết, phong phú, ko quan hệ chui.

Chọn lựa địa chỉ y tế đang có bác sĩ giỏi

Nếu như lựa chọn cơ sở khám bệnh trĩ, bạn phải tham khảo cùng quyết định các nơi đang có hệ thống bác sĩ tư vấn giàu kinh nghiệm khám, cách điều trị trĩ. Do chuyên gia chuyên môn cao, kinh nghiệm có thể xử lý tốt nhất các ca bệnh khác thường nhau, mang tới hiệu quả tốt nhất.

Chọn lựa địa chỉ kiểm tra trĩ đang có máy móc hiện đại

Các cơ sở y tế kiểm tra cách điều trị trĩ chất lượng có thể chú trọng đầu tư cơ sở cơ sở tân tiến, bố trí hệ thống máy móc tối tân. Nó có thể trả lời cách thức khám bệnh trĩ khẩn trương, chuẩn xác, kết quả hơn.

Chọn địa điểm y tế đã có công nghệ trị bệnh tối tân

Thành quả xét nghiệm cách chữa bệnh là điều mà người bệnh lưu tâm. Vậy phải nếu quyết định địa chỉ khám trĩ, người có bệnh phải lựa chọn những địa điểm áp dụng nguyên lý điều trị bệnh tối tân. Vì những công nghệ tân tiến cùng với máy móc tiên tiến an toàn điều trị không đau đớn, không hệ lụy, ko phát lại.

Chọn cơ sở y tế có chi phí thích hợp

Bây giờ, ko thiếu những địa điểm y tế xét nghiệm chữa trĩ với chi phí rẻ song ko an toàn về chất lượng. Là do thế, bạn cần phải gọi điện nhân viên

y tế của địa điểm y tế để được giải đáp về rõ về phí.

Địa chỉ khám bệnh trĩ tại đâu uy tín? Cần chọn các địa điểm có chi phí hợp lý, công khai minh bạch, không lập lờ và trả lời chi tiết trước lúc thăm kiểm tra.

Chọn cơ sở y tế bảo mật thông tin

Bệnh trĩ hình thành tại vùng hậu môn khá nhạy cảm cần phải người bệnh ko muốn người nào biết mình bị bệnh. Hiểu được tinh thần này số nhiều cơ sở y tế đã tiến hành bảo mật tin tức cá nhân. Đây là địa điểm xét nghiệm bệnh trĩ tốt mà bạn cần chọn.

Lựa chọn địa điểm y tế thực hiện việc linh động

Cùng với cuộc sống tiên tiến, mọi người có công vấn đề bận rộn phải nhằm thuận tiện thăm khám bạn phải lựa chọn địa chỉ khám trĩ ngoài giờ hành chính, làm việc cuối tuần.

Địa điểm kiểm tra cùng chữa ngoại khoa bệnh trĩ đảm bảo ở Hà Nội

Qua khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin sản xuất thông tin của 6 cơ sở xét nghiệm cùng chữa trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật chất lượng tại Hà Nội. Người sở hữu bệnh cùng người thân có thể nghiên cứu lựa chọn đi khám nếu phải.

Khoa Tiêu hóa – bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Tầng 5 nhà P – 78 con đường phóng thích, Đống Đa, Hà Nội

Phòng khám Bạch Mai là bệnh viện đa khoa đầu lĩnh vực lớn nhất khu vực phía Bắc, cũng là cơ sở tin cậy nếu người dân đến thăm xét nghiệm và chữa bệnh.

Người mang bệnh mắc trĩ cần được chữa trị bằng tiểu phẫu sẽ lựa chọn chuyên khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai. Tại [bệnh viện chuyên khoa trĩ](#) người bệnh sẽ được trực tiếp bác sĩ tư vấn chuyên về Tiêu hóa, lỗ đít trực tràng chữa trị.

Thắt trĩ trong nội soi trực tràng hiện là nguyên lý trị ngoại khoa hiện được áp dụng rất thành công tại bệnh viện, đem đến kết quả tốt nhất với người mắc bệnh.

Phẫu thuật cắt trĩ tại đâu ở phòng khám Nông Nghiệp

Địa chỉ: Km13, quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thành Trì, Hà Nội

Phòng khám Nông Nghiệp ở Hà Nội là 1 cơ sở kiểm tra cách điều trị trĩ tốt tại Hà Nội đã được xác nhận uy tín cùng uy tín. Phòng khám này ko ngưng cải thiện địa điểm vật chất cùng với cập nhật dụng cụ y tế tiên tiến để đáp ứng nhu cầu kiểm tra chữa trị bệnh của người bệnh. Với quá trình dụng cụ thiết bị tiên tiến và tay nghề cao của hệ thống y chuyên gia chuyên khoa, bệnh viện cam kết mang đến phương thức kiểm tra cách điều trị bệnh chuẩn xác cùng với kết quả tối ưu cho người bệnh.

Bệnh viện Nông Nghiệp đã cùng với đang quyết tâm ko ngưng để duy trì và cung ứng dịch vụ kiểm tra điều trị bệnh trĩ tốt nhất cho quần chúng Hà Nội cùng với những vùng phụ cận. Địa chỉ này đáng nhằm bạn nghiên cứu cùng nghiên cứu nếu như bạn cần phải cách điều trị bệnh trĩ.

Phòng khám Nông Nghiệp không những đang có địa chỉ vật chất cùng dụng cụ y tế tối tân, mà còn có hệ thống y chuyên gia cùng với viên chức y tế giàu kinh nghiệm cùng với tận tâm. Họ thường sẵn sàng lắng tai và giải đáp cho người bị bệnh về các cách thức điều trị hiệu quả cùng thích hợp nhất.

Khi bạn tới xét nghiệm chữa bệnh trĩ tại phòng khám Nông Nghiệp, phương thức khám và cách điều trị có thể được tiến hành 1 hình thức kỹ càng cùng chuyên nghiệp. Y chuyên gia sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng vùng bị tác động, đưa ra chẩn đoán chuẩn xác cùng với đề nghị nguyên tắc cách điều trị thích hợp.

Phòng khám Nông Nghiệp sản xuất một loạt các hình thức cách điều trị trĩ tân tiến, bao gồm cả giải pháp ko tiểu phẫu cùng với tiểu phẫu. Những phương thức không phẫu thuật bao gồm thuốc cách chữa trĩ, đặt băng tan, tiêm thuốc sklerosan và các hướng nội soi như nội soi bình thường cùng với nội soi laser. Đối với các trường hợp nguy hại hơn, phòng khám cũng thực thi những ca thủ thuật như thủ thuật ngoại vi, tiểu phẫu bỏ trĩ cùng với thủ thuật laser.

Hơn nữa, bệnh viện còn chú trọng đến vấn đề giải đáp cùng chỉ dẫn cho người nhiễm bệnh về lối sống cùng chế độ ăn uống lành mạnh nhằm đề phòng phát lại trĩ. Hệ thống y chuyên gia chuyên khoa và viên chức y tế cũng nhiệt liệt giải đáp người mắc bệnh qua thực hiện ổn định dưới đây điều trị.

Trung tâm Tiêu hóa bệnh viện E Hà Nội

Địa chỉ: Số 89 đường è cổ Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Trọng điểm tiêu hóa bệnh viện E là địa điểm trước hết được ra đời kết hợp cả nội khoa, nội soi và ngoại khoa, phát triển cả nội soi can thiệp tiêu hóa và tiểu phẫu nội soi, gắn kết giữa lâm sàng và cận lâm sàng, theo dõi người bệnh từ nội trú đến ngoại trú...

Viện tiểu phẫu tiêu hóa gồm khoa phẫu thuật ống tiêu hóa và khoa phẫu thuật gan, mật, tụy. Viện phẫu thuật tiêu hóa là một trong các trọng tâm chủ yếu về tiểu phẫu tiêu hóa ở Việt Nam, thực thi chủ yếu công nghệ tân tiến đạt tay nghề các bệnh viện to trong nước, vùng cùng quốc tế như.

Với trí cắt trĩ theo hướng Longo hiện là hướng giúp người nhiễm bệnh nhanh chóng quân phục.

Khoa thủ thuật Tiêu hóa phòng khám Việt Đức

Địa chỉ: Tầng 7, nhà D số 40 Tràng Thi Hoàng Kiếm Hà Nội

Phòng khám Việt Đức là địa điểm y tế hàng đầu cả nước về cách chữa bằng can thiệp thủ thuật. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tại đây đều là những chuyên gia giỏi, bác sĩ tư vấn phẫu thuật đảm bảo, Việt Đức cũng là một địa chỉ được phép người dân thoải mái cùng quyết định.

Từ năm 2002 tới nay, khoa đã nghiên cứu cùng với khai triển phẫu thuật nội soi ổ bụng. Vô số các dạng tiểu phẫu nội soi phức tạp, khó tức khắc cả vừa rồi toàn cầu đều đã được khoa thực hiện rất thành công: phẫu thuật dạ dày thực quản, tiểu phẫu gan mật tụy, thủ thuật đại trực tràng, thủ thuật thoát vị bẹn, phẫu thuật cắt trĩ theo phương án Longo...

Khoa Tiêu hóa Gan mật bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Địa chỉ: số 55 yên ổn Ninh Ba Đình Hà Nội

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã hoạt động được gần 15 năm, càng ngày càng nâng cao về nhà sản xuất cùng đảm bảo xét nghiệm trị bệnh.

Phản hồi cỡ người bị bệnh về đảm bảo khám cách chữa tại bệnh viện Hồng Ngọc hơi tốt nhất, hơn nữa giá điều trị cũng vừa phải so cùng những bệnh viện tư nhân ở Hà Nội.

Khoa đã thăm kiểm tra và trị thành công cho số nhiều tình huống bị trĩ bằng phương thức thực hiện pháp phẫu thuật trĩ tân tiến không chảy máu...

Cách chữa bệnh trĩ tại phòng khám nhà

Địa chỉ: Số 42 nhàn hạ, 2 Bà Trưng, Hà Nội

Phòng khám nhàn nhả là 1 địa chỉ xét nghiệm cách chữa bệnh trĩ đảm bảo ở Hà Nội. Bệnh viện này đã nâng cấp địa chỉ vật chất và liên tục cập nhật dụng cụ thiết bị y tế tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa trị bệnh của người mang bệnh. Quá trình khám và chữa trị bệnh trĩ tại đây được thực hiện xác thực cùng với đem đến thành quả tối ưu cho người mắc bệnh.

Bệnh viện thư nhàn đã cùng đang cố gắng nhằm trở thành một trong những địa điểm xét nghiệm trị bệnh trĩ uy tín và chất lượng cho người dân không những ở Hà Nội mà còn cả ở các vùng khác. Hệ thống y chuyên gia và viên chức y tế ở phòng khám này đều có tay nghề trình độ cao cùng với kinh nghiệm trong việc kiểm tra cùng điều trị bệnh trĩ.

Khi bạn đang kiếm tìm địa chỉ khám cách điều trị bệnh trĩ, phòng khám thư nhàn là một lựa chọn đáng đánh giá. Bạn sẽ thoải mái đến uy tín nhà sản xuất y tế tại đây và được an toàn sẽ nhận được sự chăm sóc hết lòng cùng chuyên nghiệp cỡ hệ thống y chuyên gia cùng nhân viên y tế.

Khoa Tiêu hóa bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc

Địa chỉ: Số 286 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

Khoa Tiêu hóa phòng khám Thu Cúc cung cấp gần như những nhà cung cấp xét nghiệm và trị những bệnh lý con đường tiêu hóa (bằng nội khoa, nội soi can thiệp, phẫu thuật).

Khoa tập hợp vô số chuyên gia đang có kinh nghiệm qua xét nghiệm cùng với cách chữa những bệnh lý về lỗ đít trực tràng:

Thực hiện những thủ thuật: thắt búi trĩ, cắt polyp ruột già, trực tràng, lỗ đít...

Phẫu thuật: phẫu thuật cắt trĩ theo cách thức Longo...

Phòng khám Hưng Việt

Địa chỉ: số 34 Đại Cồ Việt, hai Bà Trưng, Hà Nội

Chuyên khoa Tiêu hóa bệnh viện Hưng Việt tiến hành khám, cách chữa cùng tiểu phẫu các bệnh lý ngoại khoa: bệnh lý thuộc đường tiêu hóa như bao tử tá tràng, ruột non, trực tràng; bệnh lý gan mật như sỏi túi mật, sỏi đường mật, u gan...

Khoa được tổ chức và vận hành bởi vì lực lượng chuyên gia khoa ngoại giàu trình độ cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi đến vòng những bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội như bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phòng khám Việt Đức...

- [15 địa chỉ phòng khám chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội 2024](#)
- [Top 16 địa chỉ phòng khám chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội](#)
- [11 địa chỉ khám chữa bệnh trĩ, cắt trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội](#)

Các nguyên tố chọn lựa mức giá phẫu thuật mẫu bỏ trĩ

Thường ngày, giá thành phẫu thuật dòng bỏ búi trĩ có thể căn cứ những nhân tố như:

Hiện trạng sức khỏe người nhiễm bệnh

Bệnh trĩ tiến triển trong 4 cấp độ không bình thường nhau trong khoảng nhẹ đến nặng. Sở hữu từng cấp độ giống như kích thước búi trĩ mà chùng độ tác động đến thân thể người có bệnh mang quá trình không bình thường nhau.

Qua tình huống người bệnh ở mức độ nhẹ, vấn đề chữa trị bằng phẫu thuật thực hiện thuận tuý hơn và nguy cơ bình phục nhanh chóng. Nhờ ấy mà ví như tiến hành cắt búi bệnh trĩ sớm, mức giá giải phẫu luôn ko cao.

Tuy nhiên, với các bệnh nhân bị bệnh trĩ nặng, quá trình cắt bỏ búi trĩ có thể phức tạp và cạnh tranh hơn. Ngoài ra, nguy cơ bình phục hậu phẫu chậm, mức độ rủi ro cao cùng với trong một số trường hợp sở hữu thể để lại hệ lụy. Thành ra mà chi phí để mổ trĩ cũng sẽ cao hơn thông thường.

Tùy thuộc tới thể trạng của người có bệnh mà thầy thuốc đưa ra cách thức cách chữa thích hợp

Phương pháp giải phẫu

Mang sự tiến bộ của y học hiện đại, hiện giờ, búi trĩ mang thể được cắt bằng phổ biến bí quyết khác nhau. Những cách này thường dùng trang trang bị tiên tiến, khắc phục được các nhược điểm của bí quyết cắt truyền nhiễm thống. Không những thế, giá tiền các phương pháp này cũng sẽ với quá trình chênh lệch bất thường nhau cùng cao hơn phẫu thuật cắt búi trĩ lây truyền thống.

Hầu hết những phương pháp đương đại luôn dành đầu tiên sử dụng cho người có bệnh hiện giờ nếu như đủ điều kiện thực thi. So có khoa học cắt lan truyền thông bằng dao, kéo, các cách thức này giúp cho người mang bệnh ít cảm thấy đau đớn, ko gây phổ biến thương tổn, nguy cơ bình phục nhanh cùng với có đặc tính thẩm mỹ cao. Vì thế, trước khi tiến hành, người có bệnh sẽ được giải đáp về hồ hết các bí quyết cắt búi bệnh trĩ giá bao lăm để trong khoảng đó đưa ra tuyển lựa thích hợp nhất.

2. Cắt búi trĩ giá bao nhiêu cùng các phương pháp nhiều

Mang rộng rãi bí quyết giải phẫu dòng bỏ trĩ được vận dụng tại những cơ sở vật chất y tế. Giả dụ bạn đang Đánh giá về những bí quyết cắt búi bệnh trĩ và giá thành cho đã từng khoa học hiện tại thì mang thể nghiên cứu bảng tầm giá dưới đây:

Cắt búi trĩ bằng cách là công nghệ được ứng dụng trong khoảng xưa tới bây giờ. Tuy nhiên, cách này có phổ thông mặt còn đó, khả năng hồi phục chậm, gây đớn đau, để lại sẹo và nguy cơ vi khuẩn sau giải phẫu,... Đối mang người mang bệnh muốn chữa trị bằng cách thức này, mức giá thường dao động bên trên dưới 3 triệu.

Khoa học lấn chiếm tối thiểu HCPT dùng trường điện dung cao tần trong vùng mang ion để sản sinh nhiệt, thắt nút huyết quản bằng phương pháp làm cho đông rồi sử dụng dao điện nhằm cái bỏ búi trĩ. Bây giờ, việc sử dụng cách HCPT nhằm cắt búi bệnh trĩ sở hữu giá tiền dao động từ 7 - 10 triệu.

Phương pháp PPH được xem là khoa học tiên tiến nhất nhằm cắt bỏ búi bệnh trĩ hiện nay, bảo kê được khả năng thông thường cùng với giảm thiểu trạng thái chít hẹp hậu môn. Đây là công nghệ bằng máy ôn hợp nhằm cắt bỏ lớp niêm mạc, hạn chế máu chảy, nguy cơ phục hồi nhanh chóng cùng không nhằm lại sẹo. Phẫu thuật cắt trĩ bằng cách thức PPH có giá bán nao núng từ 6 - 10 triệu.

Bí quyết phẫu thuật hiện đại sẽ với giá tiền cao hơn công nghệ cắt truyền nhiễm thống

Phương pháp phẫu thuật cắt trĩ khoang khoảng niêm mạc đều ít được dùng bởi vì mang phổ thông tránh cùng với tiêu chí rủi ro cao, đặc biệt là khả năng để lại hệ quả. Cách thức này đều mang chi phí nao núng trong khoảng 3,5 - 4 triệu.

Phẫu thuật cắt trĩ bằng cách Longo hiện giờ được số đông người tuyển lựa nhờ với nhiều ưu điểm cùng giá thành phù hợp. Người có bệnh có thể im

tâm có phương pháp này bởi vì bên trên thế giới đến giờ vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tái diễn sau đây lúc cắt trĩ bằng công nghệ Longo. Giá bán cho vấn đề phẫu thuật phẫu thuật cắt trĩ bằng cách thức Longo luôn ngả nghiêng từ 5 - 7 triệu.

Kế bên những cách thức vừa rồi còn với kỹ thuật cắt đã từng búi trĩ, đốt bệnh trĩ RFA, Ferguson, White Heat, Milligan Morgan,... Sở hữu mỗi phương pháp bên trên, những cơ sở vật chất y tế không bình thường nhau cũng có thể đưa ra chi phí riêng cùng với quá trình chênh lệch ít phổ quát.

- <https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/1/1518/pktri1503202407.pdf>
- <https://www.tour-beijing.com/ckfinder/userfiles/files/tour/pktri1503202405.pdf>
- <https://clubberia.com/js/ckfinder/userfiles/files/pktri1503202406.pdf>
- https://buan.ac.bw/common_up/buan/files/pktri1503202408.pdf
- <https://www.sharp-calculators.com/files/ckfinder/files/slide/pktri1503202409.pdf>
- <http://vepr.org.vn/upload/533/fck/files/ver/pktri1503202410.pdf>
- <https://orsam.org.tr/paketler/ckfinder/dosyalar/files/pktri1503202411.pdf>
- <https://allduniv.ac.in/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Down>
- <https://breastcanceralliance.org/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=vi&ty>
- https://gdnn.tphcm.gov.vn/Uploads/HoiDap/2024/3/pktri1503202415_1616564344
- <http://gdtp.xaydung.gov.vn/Content/images/files/pktri1503202412.pdf>
- <https://www.sitecontabil.com.br/ckfinder/userfiles/files/tabil/pktri1503202402.pdf>
- <http://velkoobchod-man.eu/ckfinder/userfiles/files/pktri1503202403.pdf>
- <https://www.indiaassignmenthelp.com/mas/assets/uploads/userfiles/files/india/pkt>
- <http://api-datakcb.orenda.vn/api/FileUpload/GoToViewUserUpload?url=File/pktri1503202401>